

bưu thiếp:

Các lựa chọn thay thế cho chương trình phát triển cá nhân

Trong 50 năm qua, sứ mệnh của Văn phòng các vấn đề đa văn hóa là tăng khả năng tiếp cận và thành công trong học tập cho các học sinh thuộc thế hệ đầu tiên, có thu nhập thấp và/hoặc là học sinh thuộc ALANA/BIPOC*. Văn phòng tự hào tổ chức các chương trình thành công như Giải pháp thay thế cho sự phát triển cá nhân, Học viện Upward Bound; một chuỗi chương trình dự bị đại học, Ủy ban Lập trình Đa văn hóa và Liên minh Thế giới Thứ ba; một tổ chức sinh viên cam kết thúc đẩy tính đa nguyên trong khuôn viên trường và trong cộng đồng Worcester.

*ALANA (người Mỹ Châu Phi, Mỹ Latinh/X, người Châu Á và người Mỹ Bản Địa)

BIPOC (người Da Đen, Bản Địa và người da màu)

Yêu cầu nhập học

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, bạn phải:

- Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh tối thiểu
- Bao gồm hai/ba thư giới thiệu
- CHỌN “CÓ” CHO CÂU HỎI trong mục Ưu tiên Ghi danh TRÊN ĐƠN ĐĂNG KÝ TIỂU BANG WORCESTER có nội dung: “Tôi muốn được xem xét để được nhận vào các Lựa chọn Chương trình Thay thế cho Phát triển Cá nhân (A.I.D.).”

Không gian có hạn và được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

CÁC LỰA CHỌN CHO SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Chương trình Thay thế cho Phát triển Cá nhân (A.I.D.) là một chương trình hỗ trợ giáo dục dành cho những học sinh có thể cần các dịch vụ hỗ trợ để thành công ở trường đại học. Bao gồm trong danh mục này là những sinh viên được xác định là thế hệ đầu tiên, đa dạng về kinh tế và/hoặc ALANA/BIPOC.

Chương trình mùa hè

Việc tham gia bắt đầu với một Học viện Mùa hè chuyên sâu kéo dài sáu tuần (tháng 6/tháng 7) để chuẩn bị cho việc ghi danh vào mùa thu. Các khóa học và Hội thảo được tổ chức trong suốt mùa hè bao gồm Giáo dục Quốc tế & So sánh, Tiếng Anh, Toán và Kỹ năng Ngôn ngữ. Học sinh có cơ hội đạt được 3-12 tín chỉ đại học trong chương trình mùa hè để được tính vào yêu cầu tốt nghiệp của họ.

Dịch vụ bổ sung:

Tư vấn hỗ trợ tài chính

Tư vấn học thuật

Điều chỉnh học thuật của Đại học

Tư vấn nghề nghiệp

Bồi dưỡng văn hóa

Phát triển Cá nhân và Xã hội

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 508-929-8049 hoặc qua email tại emoracarrera@worchester.edu